

แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันหมายถึงแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการพัฒนานั้นหมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ภายใต้ระเบียบข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม โดยได้ดำเนินการภายใต้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
หัวข้อ	
-บันทึกเหตุผลและความจำเป็น	๑
-วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
-ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑-๒
-ส่วนที่ ๓ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	๓-๖
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๗-๘
-รายละเอียดโครงการพัฒนา	๘-๑๕

๑. เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนได้อนุมัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มีความจำเป็น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องเสนอแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

สำหรับการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสำคัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)

๒.๑ เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

๒.๒ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒.๓ ความจำเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลพร่อน และตำบลหรือพื้นที่ใกล้เคียง

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้

ข้อความนี้ “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

.....

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบต.พร่อน	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและ ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิทัศน์ด้านทานและยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ	๑.อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค	๑.การพาณิชย์	กองช่าง

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบต.พร่อน	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น	๑.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด
๔	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒.อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบต.พร่อน	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น	๑.รักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ(ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGS	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลและปรับโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น	เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ	ประเด็นการพัฒนาคที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ ๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑.บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด
๗	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลและปรับโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น	เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ	ประเด็นการพัฒนาคที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ ๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	๒.อุตสาหกรรมและการโยธา	กองศึกษาฯ

-๘-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๔	๑๕๕,๐๐๐
๗.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	๒	๑๖๐,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๕	๒๖๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๙	๒,๐๘๗,๘๐๐	๒	๕๑,๘๐๐	๒	๕๑,๘๐๐	๒	๕๑,๘๐๐	๑๕	๒,๒๔๓,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบนำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการบุกเบิกถนน ลูกรังสายบ้านท่าพรุ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ต.เจ๊ะเห	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมาใน การใช้นาพาหนะ	ถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม	-	๒๔๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน ๑ สาย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากการ ก่อสร้างถนนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านกำนัน หมู่ที่ ๒ ต.เจ๊ะเห	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไปมาใน การใช้นาพาหนะ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	-	๒๐๓,๐๐๐	-	-	-	ถนน ๑ สาย ตามแบบที่ อบต.กำหนด	-ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์จากการ ก่อสร้างถนนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๒			-	๔๔๙,๐๐๐						

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. SDGS เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ กลยุทธ์ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 - (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลพร่อน	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	-ขยายเขตระบบประปา ระยะทาง ๒,๔๖๒ เมตร	-	๖๘๔,๐๐๐	-	-	-	ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑.ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ๒.น้ำประปามีคุณภาพ	กองช่าง
รวม	๑			-	๖๘๔,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 - (๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การตัดเย็บเครื่องแต่ง กายที่บ้าน	-เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรีและ ประชาชนในตำบลที่ สนใจ	-กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑๕ คน	-	๓๔,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพ	ประชาชนมี รายได้ให้กับ ครอบครัวและ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ เสริมสวย	-เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรีและ ประชาชนในตำบลที่ สนใจ	-ประชาชนใน พื้นที่ จำนวน ๑๐ คน	-	๒๑,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพ	ประชาชนมี รายได้ให้กับ ครอบครัวและ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	สำนักปลัด
รวม				-	๕๕,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. SDGs เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา จัดการโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 - (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างห้อง ส้วมสาธารณะบ้านเกาะ ยาว หมู่ที่ ๑ ตำบลเจ๊ะเห	เพื่อให้ประชาชนได้ ใช้ส้วมสาธารณะที่ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย	ก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๗๒๓,๐๐๐	-	-	-	ห้องส้วมสาธารณะ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนที่ใช้ ห้องน้ำสาธารณะ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นได้รับ มาตรฐานที่ดี	สำนักปลัด
รวม	๑			-	๗๒๓,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. SDGS เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคูณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ฉ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการป้องกันและระงับ ภัยอันตรายต่างๆ สามารถ แก้ไขปัญหาได้เมื่อ ประสบภัย	ครู นักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐ คน	-	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	เพิ่มจำนวน เครื่องช่วยด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม มีความรู้ เรื่องกฎจราจร กฎหมาย ระเบียบ การขับขี่ปลอดภัย การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การฟื้น คืนชีพเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ และละ การดับไฟเบื้องต้น	สำนักปลัด
รวม		๑			๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลและปรับโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น
- ค. SDGS เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ
- ง. ประเด็นการพัฒนาระดับจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคูณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- ๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 - ๗.๔ กลยุทธ์ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบท้องถิ่นดิจิทัล	เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	มีระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบท้องถิ่นดิจิทัลใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน เช่น ระบบ E-Office ระบบ One Stop Service ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มีระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ระบบ	มีระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนโดยใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวม	๑			๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัลและปรับโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น

ค. SDGS เป้าหมายที่ ๑๖ สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ
 ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ พัฒนาคูณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาจัดการโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความมั่นคงและสันติสุขที่ยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน หมู่ที่ ๖ ต.พร่อน	เพื่ออำนวยความสะดวกในการรองรับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศาลาที่พัก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	ศาลาที่พัก ตามแบบที่ อบต. กำหนด จำนวน ๑ หลัง	ผู้ปกครองมีที่พักในระหว่างรอรับ-ส่งเด็ก	กองศึกษา
รวม	๑			-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-			

